

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๑.๑ การบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานภาคี</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัดบูรณาการความช่วยเหลือ ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ อาทิ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น อาทิ การมอบถุงยังชีพ การมอบเครื่องใช้ ของอุปโภค/บริโภค การสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมองค์ความรู้แก่ครัวเรือน การไปเยี่ยมและปรับทัศนคติครัวเรือนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต</p> <p>๒. บางจังหวัด บูรณาการการทำงานโดยจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาคีการทำงาน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาคีรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าเดือนละ ๑ ครั้ง โดยได้มอบเป้าหมายรายชื่อครัวเรือน ให้แต่ละมิติ นำไปดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ อาทิ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น</p> <p>๔. หลายจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามภารกิจ ๕ มิติระดับจังหวัด โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน กำกับดูแลเป็นรายมิติ อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการประชุม ศจพ.๑ และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วน แสวงหาความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้ง ๗ ภาคี ตลอดทั้งใช้หลัก "บวร" บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ปัญหา และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ และให้จัดทำแผนการช่วยเหลือระยะเป็น ๓ ระยะ (สั้น กลาง ยาว) เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ความสำคัญกับการตรวจสอบครัวเรือนตามข้อมูล TPMAP ปี ๒๕๖๕ รวมไปถึงครัวเรือนตกหล่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ TPMAP ๑๗ ตัวชี้วัด และให้บันทึกเข้าสู่ระบบ TPMAP Logbook พร้อมทั้งติดตาม/ดูแล ครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เน้นย้ำในเรื่อง “ข้อมูล” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่จะทำให้การขจัดความยากจนและพัฒนาได้ตรงเป้า ทั้งนี้ การลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องหากมีประเด็นใดตกหล่นให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามหลัก ๔ ท</p> <p>๕ ขอให้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีม พี่เลี้ยงในการวิเคราะห์ครัวเรือนตามหลัก ๔ ท และบูรณาการ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		<p>๑. ทุกจังหวัด มีการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ และได้ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านการประชุม ศจพ.อ</p> <p>๑.๑ โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์มีคุณภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาธารณสุข</p> <p>๑.๒ โครงการเอามือสามัคคีซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน หน่วยงานที่รับผิดชอบ มจ./อปท.</p> <p>๑.๓ โครงการฝึกอ่านเขียนวันละนิดสานสัมพันธ์ชีวิตครอบครัว หน่วยงานที่รับผิดชอบ กศน./อปท.</p> <p>๑.๔ โครงการส่งเสริมฝึกรบมทักษะอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนาชุมชน/เกษตร/กศน.</p> <p>๑.๕ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือด้านอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ตาม ศจพ.๔ ไปถึงครัวเรือนเป้าหมายแล้ว</p> <p>๓. หลายจังหวัด ประสานให้หน่วยงานเจ้าภาพ เร่งรัดผลการดำเนินงานทันที โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการได้ทันที ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อาทิ มิติด้านความเป็นอยู่และด้านรายได้ ส่วนมิติด้านการศึกษา และสุขภาพ อาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น</p> <p>๑.๓ ความก้าวหน้าทีมพี่เลี้ยงร่วมติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด (Intensive Care) และบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>จังหวัดส่วนใหญ่ มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำรายครัวเรือนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนครัวเรือน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง และเน้นย้ำให้ทุกจังหวัด เมื่อทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ ให้บันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทุกครั้งในระบบ Logbook อาทิ จังหวัดมหาสารคาม ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น</p>	<p>ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยพิจารณาจากเมนูแก้จน และตามภารกิจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สอดคล้องกับมิติที่ตกเกณฑ์</p> <p>๖. ให้ความสำคัญกับทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ และสนับสนุนการดำเนิน</p> <p>๗. เน้นย้ำให้ทีมปฏิบัติการฯ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ ครัวเรือนตกหล่นจาก TPMAP และกลุ่มเปราะบาง ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังในการบันทึกแก้ไข ข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๘. เน้นย้ำการทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน โดยเพิ่มเติมรายละเอียดปัญหาในกล่องวิเคราะห์ปัญหา (สามารถแก้ไขได้) เพื่อสร้างกล่องแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงตามรายละเอียดของปัญหา และความต้องการของครัวเรือน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		<p>๑.๔ ความก้าวหน้าการรายงาน ศพจ.๔ ระดับอำเภอ และระดับตำบล</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>ทุกจังหวัดดำเนินการรายงาน ศพจ.๔ ระดับอำเภอ และระดับตำบล ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด ตาก และจังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ทีมพี่เลี้ยงสามารถเข้าบันทึกสภาพปัญหาขาดคร้วเรือนเป้าหมายในระบบ Logbook ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ แต่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามตัวชี้วัด</p> <p>๒. ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บันทึกข้อมูลคร้วเรือนยากจนเป้าหมายใน ระบบ TPMAP Logbook โดยไปบันทึกในกล่องให้ความช่วยเหลือ ทำให้ระบบ Logbook ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาให้สมบูรณ์ตามข้อเท็จจริงได้</p> <p>๓. แบบรายงาน ศพจ.๔ มีการเปลี่ยนแบบฟอร์ม ทำให้เกิดความสับสน บางอำเภอยังใช้แบบเดิมที่เป็นไฟล์ Word</p> <p>๔. ข้อมูลในบางประเด็นไม่สามารถดูในระบบ TPMAP ได้ เช่น จำนวนคนที่มีสภาพปัญหาตามตัวชี้วัด อาชีพของหัวหน้าคร้วเรือน เป็นต้น</p> <p>๕. บางพื้นที่ทุรกันดาร การเข้าพื้นที่ยากลำบาก และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอำเภอที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา และบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ทีมพี่เลี้ยงที่ลงพื้นที่ติดตามและการผลบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด อาทิ ลำปาง แม่ฮ่องสอน</p> <p>๖. คร้วเรือนจำนวนมากถูกจำแนกสถานะเป็นคร้วเรือนที่ต้องสงเคราะห์ อยู่ในสถานะพึ่งพิง เพราะไม่มีสมาชิกในคร้วเรือนที่สามารถพัฒนาได้ อาจจะทำให้การหลุดพ้นความยากจนเป็นไปได้ยาก</p>	

ที่	ตัวอย่างความสำเร็จ	ภาพกิจกรรม
๑	<p>๑. จังหวัดขอนแก่น</p> <p>การจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก่นคุณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”</p> <p>ข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>๑. ข้อมูลครัวครัวเรือน นายรินทร์ วงษ์หนองหอย บ้านเลขที่ ๕๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น</p> <p>๒. สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน มีบ้านเป็นของตัวเอง ในพื้นที่ ๑๐๖ ตารางวา เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สภาพทรุดโทรมไม่สามารถอาศัยบนบ้านได้เนื่องจากทรุดโทรมมาก จึงต้องลงมาอน และใช้ชีวิต ใต้ถุนบ้าน โดยใช้แคร่ไม้ เป็นที่นอน ในส่วน เหลน สาว (เด็กหญิง วรรณา ลีลาแดง อายุ ๑๔ ปี) และเหลนชาย (นายพลวัต ลีลาแดง อายุ ๒๐ ปี) ได้แยกออกมาอนที่บ้านอีกหลังเป็นปูนชั้นเดียวติดพื้นดิน ไม่กั้นห้อง ประตู หน้าต่าง ไม่มั่นคงเสี่ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>๓. สภาพปัญหา มีปัญหาในมิติสุขภาพ นายรินทร์ วงษ์หนองหอย พิการ และชรา สุขภาพไม่แข็งแรง มีหนี้สินกองทุนหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ บาท ปัญหามิติด้านรายได้ ไม่มีอาชีพและไม่มีการทำงาน</p> <p>กระบวนการ</p> <p>๑. ทางออกแนวทางในการแก้จน และการกำหนดเป้าหมายชีวิต อยากรให้เป็นไปในทิศทางใด การบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น</p> <p>๑. ปรับปรุงสภาพบ้านให้สามารถขึ้นไปอยู่ได้ และปรับปรุงบ้านของ เหลน ให้มีความปลอดภัย</p> <p>๒. ประสานที่ดิน และหาแนวทางในการได้มาซึ่งสิทธิ บนที่ดิน ให้ถูกต้อง</p> <p>๓. เรืองทุนการศึกษาเด็ก เพื่อให้ได้ศึกษาต่อได้อย่างไม่ขัดสน</p> <p>๒. แนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ดังนี้</p> <p>๑) ประสานของบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อซ่อมแซมบ้าน (ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม)</p> <p>๒) ประสานของบประมาณจังหวัดเพื่อปรับปรุงบ้านที่เหลน อาศัย ซึ่งได้รับงบประมาณซ่อมบ้าน จาก สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบซ่อมบ้าน ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๓) นายพลวัต ลีลาแดง สนใจฝึกอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ ขณะทำงานอยู่ระหว่างหาสถานที่ฝึกอาชีพ ให้ เพื่อจะได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไป</p> <p>๔) สนับสนุนทุนการศึกษา เด็กหญิงวรรณา ลีลาแดง โดย ศจพ.อ. เสนอขอรับทุนการศึกษา จาก “โครงการต้นกล้าคนหนองเรือส่งน้องเรียนจบ” เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จนจบช่วงชั้น ม.๓</p>	

๕) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จาก งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

๖) กาชาด ให้การสงเคราะห์ ฤกษ์ชัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

๗) ภายใต้การช่วยเหลือดูแลของนายอำเภอหนองเรือ ได้ช่วยเหลือให้มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ที่มีการซื้อขายกันไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีแบ่งแยกโฉนดเนื่องจากครัวเรือนไม่มีเงินค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ค่าธรรมเนียมในการโอนจาก นายศรายุทธ ทัดสวน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขา หนองเรือ ให้เจ้าหน้าที่ร่างวัดออกโฉนดที่ดินให้กับนายรินทร์ วงษ์หนองหอย โดยนายศรายุทธ ทัดสวน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ เป็นคนให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจ่ายค่ามัดจำรังวัด จำนวน ๓,๕๗๐ บาท ด้วยเงินส่วนตัว

๘) ทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯปี ๒๕๖๕ เด็กชายศิวกร พลหินลาด จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท

๙) บริษัทหนองเรือสหมิตร จำกัด โดยนายเอกพล สิงห์ล่อ ผู้จัดการ อนุเคราะห์ให้อาโฉนด ที่เจ้าของเดิมนำไปจำนองไว้มาแบ่งแยกให้ถูกต้อง

ผลลัพธ์

๑.การดำเนินการช่วยเหลือ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑) วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รื้อบ้าน โดยใช้แรงงานจิตอาสา ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน

๒) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเอกพล สิงห์ล่อ ผู้จัดการบริษัทหนองเรือสหมิตร จำกัด มอบโฉนด ที่ดินที่เจ้าของเดิมไปจำนองไว้มามอบให้นายอำเภอหนองเรือ เพื่อนำไปแบ่งแยกและออกโฉนดให้ นายรินทร์ วงษ์หนองหอย ต่อไป

๓) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายกองตรีพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ มอบโฉนดที่ดิน ให้ นายศรายุทธ ทัดสวน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาหนองเรือ ไปดำเนินการแบ่งแยก มีนางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอ และนางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ร่วมปรึกษาหารือ และนางทัศนีย์ ทิบบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ข้าราชการพี่เลี้ยง เป็นผู้ประสานงาน เอื้ออำนวยความสะดวก

๔) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ยกเสาเอกเสาโท เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้มั่นคง แข็งแรง ตามงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมบ้าน และงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัด ขอนแก่น ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๒,๖๘๗ บาท คาดว่าจะการก่อสร้างปรับปรุงบ้าน จะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕



	<p>๕) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ มอบโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกแล้วให้นางบาน สีลาแดง ลูกสาวนายรินทร์ วงษ์หนองหอย</p> <p>๖) นายอำเภอหนองเรือ ประสานของงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากกลุ่มหมู่บ้านพฤษภา ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (อยู่ระหว่างรอการประสานจัดสรรงบประมาณ)</p>	
<p>๒</p>	<p>จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดกิจกรรม “สานพลังบรรร่วร่วมแรง ๗ ภาคีเครือข่าย แก่จนคนแปดริ้ว” โดยจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ศจพ.จ. ผ่านกลไก มูลนิธิ สมาคม และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ โดยมีมูลนิธิ จำนวน ๓๐ มูลนิธิ ๑๗ สมาคม และ ๑๔ องค์กรเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน โดยมีครัวเรือนเป้าหมายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕,๘๓๖ ครัวเรือน โดยหน่วยงานภาคีทั้ง ๗ ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมายแบบบูรณาการร่วมกับทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ โดยแยกงบรายมิติทั้ง ๕ มิติที่รับผิดชอบ ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ ครัวเรือน- สพอ.สนามชัยเขต เข้าร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลลาดกระทิง นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เป็นประธานในการประชุมฯ ปลัดอำเภอประจำตำบล ผอ.โรงเรียนประจำตำบล ผอ.รพ.สต.ลาดกระทิง ครูกศน. อ.สนามชัยเขต ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ประธานสภาองค์กรชุมชนต.ลาดกระทิง รองประธานสภาองค์กรชุมชน ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ลาดกระทิง ประธานอสม.ต.ลาดกระทิง ประธาน อพม. ต.ลาดกระทิง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประเด็นการประชุม มีดังนี้- นโยบายการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลลาดกระทิง- ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล- พิจารณาการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลลาดกระทิง- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลลาดกระทิง	


ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดปรับพื้นที่ อาทิ จังหวัดขอนแก่น ลำปาง อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ และจังหวัดหนองคาย แต่มีบางจังหวัดดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเงินเหลือจ่ายส่งคืนกรมฯ อาทิ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด โดยยึดบริบทพื้นที่ อาทิ เพิ่มความรู้ในกับครัวเรือนเป้าหมายในการสร้างฐานการเรียนรู้ในแปลงของตนเอง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จัดทำทะเบียนครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของแต่ละอำเภอ กิจกรรมสร้างเครือข่ายโคก หนอง นา จากบ้านพี่สู่บ้านน้อง การจัดตั้งเครือข่าย โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของจังหวัดขึ้น เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างส่งเสริมการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติให้กับครอบครัวพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน (กิจกรรมเอามื้อสามัคคี) ที่สอดคล้องตามความต้องการของหมู่บ้านเป็นหลักโดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในแปลงพื้นที่ โคก หนอง นา แล้ว จำนวน ๑ – ๒ ครั้ง อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด กำหนดราคากลางค่อนข้างต่ำ ประสพกับปัญหาน้ำมันแพง ผู้รับจ้างเริ่มชะลอการขุดปรับพื้นที่ และผู้รับจ้างรับงานหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดตรัง เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมแต่ละกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ขอให้บริหารสัญญา และกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการและทุกกิจกรรมต้องปฏิบัติตามแนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง คุ่มค่า และสามารถตรวจสอบได้ จากหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในภายหลัง</p> <p>๓. ขอให้เร่งรัดหาผู้รับจ้าง โดยประสานผู้รับจ้างที่เคยรับงานในพื้นที่มาก่อน และผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการขุดปรับพื้นที่ โคก หนอง นา</p> <p>๔. ขอให้จังหวัด ที่ดำเนินการเสร็จแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย ต้องส่งเงินเหลือจ่ายคืนกรมฯ ทันที</p> <p>๕. ส่งเสริม สนับสนุน พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ให้มีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๖. ขอให้นำข้อตรวจพบของ สตง.ที่ผ่านมา มาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง</p>

		<p>๒. บางแปลงขุดไม่ได้ตามขนาดที่ออกแบบไว้ ทำให้ต้องทำบันทึกแนบท้าย และเอกสารการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า อาทิ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ไม่สามารถทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (PO) ในระบบได้ เนื่องจากขุดพบหินกระจายในพื้นที่ส่งผลให้ไม่สามารถขุดต่อไปได้ จึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และได้ทำสัญญาใหม่ อาทิจังหวัดลำปาง และจังหวัดตรัง เป็นต้น</p> <p>๔. บางพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในแปลงฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างให้ทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น</p>	
--	--	---	--

<p>๓</p>	<p>โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>๓.๑ ผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนกิจกรรมของพื้นที่ต้นแบบ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ตามแผน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และพูดคุยกับเจ้าของแปลงในการพัฒนาพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ มีหน่วยงานภาคีการพัฒนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในรูปแบบสนับสนุนองค์ความรู้, วิทยากร สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ผักหรือเมล็ดผัก พันธุ์ปลา โดยมีการกำหนดแผนการพัฒนาล่วงหน้า ทั้งระดับครัวเรือนและระดับตำบล</p> <p>๓. หลายจังหวัดมีการจัดตั้ง “เครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เดือนละ ๑ ครั้ง อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิจิตร โลก กระบี่ นครนายก และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ มอบหมายและส่งเสริมให้พัฒนากรและครัวเรือน ร่วมทำการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการผ่านช่องทางสื่อโซเชียลให้บุคคลทั่วไปและผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๕. หลายจังหวัด ดำเนินการศึกษาและเตรียมการประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๕ ด้าน ๑ สถานที่ : Place, ด้านที่ ๒ วิทยากร : People, ด้านที่ ๓ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ : Product, ด้านที่ ๔ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ : Promotion และด้านที่ ๕ การบริหารจัดการ : Pass on Perfect อาทิ จังหวัดขอนแก่น สตูล และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓.๒ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการจัดตั้งและทบทวนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๒. ขอให้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ระหว่างครัวเรือน CLM และ HLM และให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มไลน์ และกลุ่ม Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดำเนินการในแปลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้</p> <p>๓. ขอให้ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง/เดือน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๔. เน้นย้ำให้นำรูปแบบก้าวต่อไป โคก หนอง นา โมเดล พัฒนาชุมชน ไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหรือศึกษารูปแบบของ “บวร” ของ ขอนแก่นโมเดล หรือ ๕P (Place People Product Promotio และ Pass on Perfect) หรือตามศักยภาพของพื้นที่</p> <p>๕. เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สดง./ปปช. และ ปปท. เป็นต้น</p>
----------	--	---	---

	<p>สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>๒.จังหวัดส่วนใหญ่ ได้กำหนดแนวทางการประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กรมฯ กำหนด มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โดยประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน และมอบให้พัฒนาการอำเภอขยายผลในการปฏิบัติ อาทิ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดสตูล เป็นต้น</p> <p>๑.๓ การส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง ๗ ภาคี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. บางจังหวัด กำหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง ๗ ภาคี อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ จังหวัดขอนแก่น สุโขทัย สุรินทร์ และจังหวัดหนองคาย เป็นต้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑.๑ การจัดประชุมเครือข่าย๑.๒ การทำบันทึกข้อตกลง/MOU๑.๓ การวางแผนการดำเนินการ/กำหนดกิจกรรมดำเนินการ๑.๔ การวางระบบบริหาร/พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์	
--	--	--

ที่	ตัวอย่างความสำเร็จ	ภาพกิจกรรม
๑	<p>จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>๑. จัดกิจกรรม"วันเอามือสามัคคี ลงแขกดำนาที่โคกหนองนาตาเหมียน" ณ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองพิมวัฒนา ตำบลหนองตา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>กิจกรรม ผู้นำชุมชน ร่วมกับเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑.๑ ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน๑.๒ การยกป้ายโคก หนอง นา ตาเหมียน โมเดล๑.๓ กิจกรรมลงแขกดำนา๑.๔ กิจกรรมห่มดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช๑.๕ แห้งขาม น้ำขาม การทำปุ๋ยแห้ง๑.๖ การเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล ของจังหวัดนครสวรรค์๑.๗ ร่วมรับประทานอาหารปันโต <p>แนวทางดำเนินการ</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ดำเนินการโดยเครือข่ายโคกหนองนา ให้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนไปในทุกอำเภอที่มีแปลงเป้าหมาย เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๓. ส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนเป้าหมาย โดยการจัดทำการประชาสัมพันธ์ การทำขายออนไลน์</p>	 
๒	<p>จังหวัดชลบุรี</p> <p>ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีพื้นที่จำนวน ๒๕ ไร่ เดิมเป็นที่รกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงได้มีแนวคิดริเริ่มหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ทำกิน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำกินโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้มีที่ทำกินและมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้พัฒนาพื้นที่ให้มีศูนย์เรียนรู้ เป็นสถานที่เป็นที่สำหรับประชุม ฝึกอาชีพ ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จนเป็นที่ศึกษา ดูงานจากทั้งคนภายในและนอกชุมชน</p>	

	<p>ปัจจัยความสำเร็จ</p> <p>๑. คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเป็นคนที่มีการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งสามัคคีมีวิสัยทัศน์</p> <p>๒. พื้นที่บริเวณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีความเหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การประชุม การฝึกอาชีพ การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่</p> <p>๓. มีการดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สามารถเข้าไปต่อยอดกิจกรรมและเชื่อมโยงการทำงานได้ทันที</p> <p>๔. ผู้นำในชุมชน มีแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ ใช้กับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และดำเนินกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาชุมชน และมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนได้</p> <p>๕. คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีประสบการณ์ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้มาขอรับบริการ การศึกษาดูงาน</p>	
๓	<p>จังหวัดหนองคาย</p> <p>มีศูนย์เรียนรู้ศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๓๒ ศูนย์ และมีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมจำนวน ๒๓๑ ครัวเรือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายฯ เชิญชวนประชาชนผู้สนใจหลักทฤษฎีใหม่เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	

<p>๔</p>	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>๔.๑ การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ สนับสนุนการตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำในระดับพื้นที่เป็นระยะ และมอบหมายให้พัฒนากร รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ จัดทำหนังสือแจ้งเตือนถึงกลุ่มสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนถึงกำหนดชำระ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เตรียมดำเนินการชำระหนี้ อาทิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น</p> <p>๔. ผลการบริหารจัดการร้อยละหนี้เกินกำหนดลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ พบว่ามีผลการดำเนินการที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดแล้ว ๑ จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง (๒๖.๒๙%) จังหวัดสมุทรปราการ (๑๔.๐๖%) และจังหวัดที่เหลือมีหนี้เกินชำระ ณ ปัจจุบันสูงกว่าหนี้เกินกำหนดชำระ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูลวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๖.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. หลายจังหวัด มีการกำหนดแผนและแจ้งแผนการประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเวียนโครงการกู้ยืมเงินให้สมาชิก/โครงการงบประมาณอุดหนุน และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับสมาชิกพร้อมโอนเงินให้สมาชิก ให้อำเภอทราบล่วงหน้าแล้ว</p> <p>๒. ภาพรวมผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓ โดยมีผลการเบิกจ่ายน้อยสุด ๕ อันดับแรก</p> <ul style="list-style-type: none">๒.๑ สมุทรปราการ ๑๓.๑๘%๒.๒ จันทบุรี ๑๗.๔๔%๒.๓ สิงห์บุรี ๒๖.๗๗%๒.๔ พะเยา ๒๗.๓๒%๒.๕ พัทลุง ๓๐.๑๙%	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ติดตามการบริหารสัญญา/บริหารจัดการหนี้ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ/ระดับ และประชุมติดตามหนี้ค้างชำระประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ขอให้จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้และระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่มีแนวโน้มไม่สามารถส่งเงินคืน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขอให้ส่งเสริมและให้คำปรึกษาในการชำระหนี้กับลูกหนี้ ให้สามารถชำระหนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ขอให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการของกฎหมาย ในกรณีลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นกรานที่จะไม่จ่าย</p> <p>๕. ให้จังหวัด กำหนดมาตรการในการติดตามหนี้ค้างชำระ เช่น วิเคราะห์แยกสถานะลูกหนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ให้อำเภอรายงานผลการติดตามหนี้ พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานการไปติดตามหนี้ทุกครั้ง และเฝ้าระวังลูกหนี้ค้างชำระก่อนที่จะหมดอายุความ</p> <p>๖. ขอให้ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอหรือตำบลทำงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ เตือนให้แก่สมาชิกชำระหนี้ตามกำหนด</p> <p>๗. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนถือปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัดและกำหนดเป็นวาระสำคัญประจำในการประชุมประจำเดือนของพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน</p> <p>๘. ดำเนินการฟ้องเพื่อไม่ให้หนี้หมดอายุความ หรือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย</p>
----------	--	--	--

	<p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ เป็นลูกหนี้รายเดิมที่เคยเข้าร่วมใช้มาตรการต่าง ๆ ตามที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนดแล้ว แต่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดชำระ</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้สมาชิกที่กู้เงินไปประกอบอาชีพหลายโครงการไม่สามารถจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ได้ รายได้ลดลง รายจ่ายสูง เช่น ต้นทุนการผลิต รายจ่ายภายในครอบครัว</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>ขอให้กรมฯ ดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid – ๑๙) (ฉบับที่ ๔) โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน (เขตตรวจราชการที่ ๑๒)</p>	
--	--	--

<p>๕. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕</p>	<p>๕.๑ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้จัดทำทะเบียนพื้นที่ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ทุกระดับ และจัดทำแผนบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดการดำเนินการและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่กำหนด</p> <p>๓. ทุกจังหวัด ได้ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าผลการบันทึกตามเป้าหมายการจัดเก็บ</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการตั้ง Group Line เฉพาะกิจและทีมสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือการติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องที่มีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมด้วยระบบติดต่อทางไกล อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตราด ตรัง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น</p> <p>๕. ความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๕.๑ การบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนสูงสุด ๕ อันดับแรก</p> <p>๑) สุโขทัย ๑๐๑.๑๔%</p> <p>๒) มหาสารคาม ๙๙.๑๖%</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับ ให้จังหวัดได้วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกระดับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนต่อโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๓. ให้มีการวางแผนการยืมเงินราชการ เร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้สามารถใช้คืนเงินยืมราชการได้ทันตามกำหนดเวลา</p>
---	---	--

- ๓) อุตรรดิตถ์ ๙๕.๕๘%
 - ๔) ศรีสະเกษ ๙๕.๔๖%
 - ๕) ร้อยเอ็ด ๙๕.๓๘%
- ๘.๒ การบริหารจัดการเก็บข้อมูลได้จำนวนน้อยสุด ๕ อันดับแรก
- ๑) ภูเก็ต ๒๓.๐๒%
 - ๒) แม่ฮ่องสอน ๓๒.๓๓%
 - ๓) สมุทรสงคราม ๓๙.๑๖%
 - ๔) อ่างทอง ๔๓.๒๓%
 - ๕) สมุทรปราการ ๔๘.๑๕%

๕.๒ การบริหารงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล

ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้

จังหวัดส่วนใหญ่ ได้กำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณในรอบที่ ๒ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และแจ้งอำเภอเร่งรัดการจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรค

๑. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับบางพื้นที่เป็นที่ทุรกันดารทำให้การเข้าพื้นที่ลำบาก โดยเฉพาะอำเภอที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา บริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างยากลำบาก อาทิ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

๒. โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์) ช้า หรือมีความคลาดเคลื่อน (Error) เกิดจากมีปริมาณผู้ใช้งาน (User) เข้าใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้การบันทึกและประมวลผลต้องใช้เวลามากกว่าปกติ บางเวลาไม่สามารถเข้าโปรแกรมไม่ได้ (เขตตรวจราชการที่ ๑๕)

๓. บางจังหวัด พบว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการทำสัญญาขีโมเงิน อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

ที่	ตัวอย่างความสำเร็จ	ภาพกิจกรรม
๑	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>จัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ออกแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ฉบับย่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอำเภอเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ออกแบบรูปแบบการรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลฯ โดยแสดงผลความก้าวหน้าเปรียบเทียบในรายอำเภอในรูปแบบแผนภูมิปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายงานผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับทราบ ผ่านช่องทาง LINE กลุ่ม “ติดตามงาน พช. แปรตรีว” เป็นประจำทุกวัน</p>	

<p>๖</p>	<p>การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p>	<p>๖.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทประชารัฐ และผลการดำเนินงานในภาพรวม</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทประชารัฐ และได้ดำเนินการปิดงบดุล ปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๙ จังหวัด อาทิ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กระบี่ เชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เป็นต้น (ข้อมูลวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานในกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติ เป้าหมายการดำเนินงาน</p> <p>๖.๒ การขับเคลื่อนงานตามแนวทาง ๔ ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)</p> <p>หลายจังหวัด สามารถดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการดำเนินการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบกลุ่มเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หรือผ่านบริษัทประชารัฐ อาทิ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด ไม่สามารถปิดงบการเงิน ปี ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บัญชี อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี กระบี่ และจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยภายในองค์กร อาทิ ๑) คณะทำงานฯ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความเสียสละและตั้งใจ ๒) ความเข้าใจต่อแนวทางขับเคลื่อนงาน ๓) ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน วิเคราะห์ประเมินผล ต่อยอดกิจกรรม ๔) มีกิจกรรมและไม่เป็นกิจการ ขาดรายได้เอื้อเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ส่งผลให้การดำเนินงานของ บริษัท ประชาารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มียอดจำหน่ายลดลง ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้ในจำนวนมาก ไม่สามารถขายได้และมียอดจำหน่ายสินค้าลดลง อาทิ ร้อยเอ็ด</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เพิ่มกิจกรรมและให้มีกิจการที่สามารถให้เลี้ยงบริษัทได้เพื่อความยั่งยืน โดยศึกษาจุดบริการที่มีความพร้อม/สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการขายอาหารปลอดภัย อาทิ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประชารัฐฯ ห้างสรรพสินค้า จุดบริการส่วนราชการต่าง ๆ</p> <p>๒. ขอให้เน้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาด การขาย อาทิ ทำการไลฟ์สดขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย และส่งเสริมให้จำหน่ายภายในชุมชน และแบ่งปัน</p> <p>๓. ขอให้มีการจัดประชุม คสป. และบริษัทประชารัฐฯ เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ</p> <p>๔. ขอให้ติดตาม และส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานขอคำแนะนำจากผู้จัดทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ควรตรวจสอบข้อมูลการเงิน และบัญชีเป็นประจำทุกเดือน</p>
----------	--	---	---

ที่	ตัวอย่างความสำเร็จ	ภาพกิจกรรม
๑	<p>บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้จัดทำแผนธุรกิจ ไว้ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการรับซื้อมะม่วงมหาชนก ณ บ้านเหล่าคือใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก โดยปีนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ โดยบริษัทฯ รับซื้อมะม่วงมหาชนกที่ได้รับผลกระทบจาก (โควิด-๑๙) ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ กระจายสินค้าสู่บริษัทประชารัฐจังหวัดในภาคใต้ และการจำหน่ายแบบออนไลน์ ผลการจำหน่ายมะม่วง ในปี ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินการเมื่อ ๒๔ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำหน่ายมะม่วง ๘,๕๖๔ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗๑,๔๕๐ บาท เกษตรกรเข้าร่วม ๒๕ ราย</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดน้ำมัลเบอร์รี่ โดยการดำเนินงานในปีแรก บริษัทประชารัฐฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ตาโอฟาร์มสเตย์ ซึ่งเป็นกิจการของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มหาสารคาม ในการผลิตน้ำผลไม้ส่งจำหน่าย และในปี ๒๕๖๕ บริษัทประชารัฐฯ ได้สนับสนุนทุนในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑๒๑,๒๕๐ บาท มีสัญญาส่งใช้คืนเงินต้นไม่มีดอกผลภายใน ๑ ปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ช่วยทำการตลาดน้ำมัลเบอร์รี่ในการจัดหาสถานที่วางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้จัดหาพื้นที่วางจำหน่ายแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ยอดการจำหน่ายถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๖,๖๑๐ บาท</p> <p>๓. โครงการรับซื้อสมุนไพรจากเกษตรกร เป็นโครงการต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการรับซื้อสมุนไพรจากกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕-พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๘๐ กิโลกรัม ยอดการจำหน่าย ๕๒๐,๕๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ดำเนินการต่อเนื่อง โดยจัดทำร่มผ้าขาวม้าเพื่อจำหน่ายเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๕ ยอดการจำหน่าย ๓๙,๘๒๕ บาท</p> <p>๕. โครงการจำหน่ายข้าวประชารัฐ ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๐๐ กิโลกรัม ยอดการจำหน่าย ๘๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>การก่อตั้ง จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 20 กันยายน 2559</p> <p>ทุนจดทะเบียน 4,065,000 บาท (ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน)</p> <p>ผู้ถือหุ้น 20 ราย</p> <p>คณะกรรมการบริหาร 12 คน</p> <p>สถานะปัจจุบัน บริษัท ประชาารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด</p> <p>ผลประกอบการ ปี 62 ขาดทุนสุทธิ (114,662.94) บาททุนสะสม (712,760.76) ปี 63 กำไรสุทธิ 56,988.19 บาททุนสะสม (666,772.57) เป้าหมาย : สร้างผลขาดทุนสะสมภายใน 3 ปี</p> <p>ผลการประเมินบริษัท 68 คะแนน ระดับ A</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย 58 กลุ่ม - เกษตร 16 กลุ่ม - แปรรูป 16 กลุ่ม - ท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 กลุ่ม</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564</p> <p>กิจกรรมเพื่อสังคม (ไม่ใช้เงินบริษัท ใช้การประสานความร่วมมือจากภาคี) - ปอ้อยพันธุ์ปลูกในแหล่งท่องเที่ยว มูลค่า 70,000 บาท - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ มูลค่า 113,550 บาท - บริการล้างชีพหัดผู้นำ อส. ประถมขั้นต้น มูลค่า 4,500 บาท - บริการฉีดพ่นผักและปลูกผัก</p> <p>จัดซื้อจัดจ้างร่วมกับภาครัฐ (e-GP) - สำนักพัฒนาชุมชน (เด็กของมาโนะ หมู่บ้าน คพ. กิจการอาหารปลอดภัย) 29 โครงการ เป็นเงิน 1,390,000 บาท ผู้ใช้เงินเฉลี่ย 3,073 ครั้งรวม - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด - เทศบาลเมืองมหาสารคาม - สำนักงานเสนาธิการเกษตร</p>
๒	<p>จังหวัดระยอง</p> <p>โครงการ Rayong Space ของดีระยองออนไลน์: Rayong Influencer Challenge ๒๐๒๑ ดำเนินการ ๒๔ สัปดาห์ สร้างรายได้ให้ชุมชน ๓,๖๓๐,๓๕๔ บาท ชุมชนมอบกลับช่วยเหลือสังคม ผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง จำนวน ๔๒๑,๗๕๐ บาท</p>	

<p>๗ การขับเคลื่อนตัวชี้วัด กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดการเบิกจ่าย ในส่วนของการจัดทำ PO จังหวัด/อำเภอ จัดทำโครงการ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และจังหวัด/อำเภอ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ จัดประชุมข้าราชการในสังกัด ติดตามผลการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด การกิจสำคัญๆ ให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๒.๑ ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ รอบการประเมินที่ ๒</p> <p>๒.๒ กำหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุคะแนนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามภารกิจสำคัญ</p> <p>๓. หลายจังหวัด ได้ติดตามและเน้นย้ำให้อำเภอ จัดเก็บรายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ตัวชี้วัดการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจาก มาตรการพักชำระหนี้ครบกำหนด การที่ไม่ให้หนี้ใหม่เกินกำหนดชำระทั้งหมดเกิดขึ้นเลย ยากมากในภาวะปัจจุบัน ที่ประชาชนมีรายได้ลดลง จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีภารกิจหลายอย่าง ทำให้การติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ไม่ครบถ้วน และต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำชับให้พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายการกลุ่ม อำเภอ/อำเภอ</p> <p>๓. ขอให้จังหวัดวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)</p> <p>๔. ขอให้จังหวัดมีการประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายฯ ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ของรอบการ ประเมินที่ ๒ อีกครั้ง เพื่อให้เกิดผลดีในการขับเคลื่อน ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และตัวชี้วัดการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>
--	---	---

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักตรวจราชการ
พฤษภาคม ๒๕๖๕